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Á 25. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar Fljótsdalshéraðs 23.03 2010 var tekið 
fyrir neðangreint erindi.

Frumvörp til iaga, Mál nr. 425,426 og 427

Eríndi dags. 10.03.2010þar sem Krístjana Benediktsdóttir, f.h. 
Umhverfisnefndar Alþingis, sendirinn til umsagnar eftirtalin þingmál:Frv. 
til skipulagslaga, 425. mál Frv. til laga um mannvirki, 426.mál Frv. til laga 
um brunavarnir (Byggingarstofnun), 427, mái,

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerír ekki athugasemdir við framlögð 
frumvörp, en íeggur áherstu á að verkefni verði ekki flutt af iandsbyggðinni 
á suðvesturhornið, eins og gefið er í  skyn f frumvarpi um mannvirki.

Bókun þessi var staðfest af bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs, þann 07.04 2010.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs bókaði jafnframt eftirfarandi: Bæjarstjórn 
Fljótsdalshéraðs mótmælir því að í nýjum skipulaglögum skuli vera bætt við einu 
stiginu enn við gerð skipulags með landsskipulagi. Landskipulagið mun:

1. Auka það flækjustig sem er á því að gera aðalskipulag í dag. Betra væri að 
landsskipulag væri hluti af aðaískipulagi, og væri í höndum viðkomandi 
sveitarfélags,

2. Með því að bæta landsskipulagí inn er verið að taka völd af 
sveitarfélögunum sem þau hafa í dag. Ætla má að þetta sé fyrsta stigið í að 
færa skipulagsvaldið frá sveitarfélögunum til ríkisins.

Við leggjum því til að kaflanum um landsskipulag verði slepp úr lögunum .

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,
f.h. skipujags- og mannvirkjanefndar


